

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่72/2563)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(ก่อนนักคณิตศาสตร์ และก่อนสอบทานจากผู้สอบบัญชี)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565
สินทรัพย์	198.48		
หนี้สิน	444.72		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-246.24		
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น	-379.27%		
ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย(ร้อยละ)			
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ต้อง	-379.27%		
ดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ)			
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)	-379.27%		
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด	-309.19		
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย	81.52		

หมายเหตุ- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (supervisory CAR) ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ได้

- ตามประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้บริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่า supervisory CARต้องเสนอรายงานการดำรงเงินกองทุนต่อนายทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้แบบรายงานฉบับเต็ม (Full Report)
- รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

บริษัทได้สอบถามข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ ขอรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท



ลงนาม

นายคมสัน ทองตัน

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565